



ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทร. 073-631033,38 โทรสาร 073-631034

Email : cpt_1@ldd.go.th / www.pikunthong.com

ข่าวที่ 170/62

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ขอเชิญเที่ยวชมงาน...

“ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ คุณิทรศการ” ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๒

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดจัดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ คุณิทรศการ” ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดังพระปฐมบรมราชโองการ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ด้วยทรงตระหนักถึงพระราชภาระอันสำคัญ และด้วยน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงเมตตาต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรชาวไทย ตามพระราชปณิธานที่ได้พระราชทานไว้ ทั้งการ สืบสาน แนวพระราชดำริ หลักการทรงงาน และองค์ความรู้ต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รักษา ได้จัดแสดงผลสำเร็จต่างๆ ไว้ในรูปแบบ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้ให้เป็นต้นแบบสำหรับเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป เข้ามาศึกษา หาความรู้ เพื่อนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ และต่อยอด โดยการนำองค์ความรู้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปถ่ายทอด และขยายผลในพื้นที่ของเกษตรกรเพื่อให้มีการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน

โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย

๑. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา และปัตตานี) ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นประจำปี สำหรับในปีนี้มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น ๕๕ โรงเรียน จำนวน ๑๐๙ ทีม และได้กำหนดทำการสอบแข่งขันคัดเลือกรอบแรก ในวันเสาร์ ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ และแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

๒. นิทรรศการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้มีพระราชปณิธานมุ่งมั่น สืบสาน รักษาต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งด้านแหล่งน้ำ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ในโอกาสนี้ได้จัดให้มีการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สำหรับผู้มาเที่ยวชมงาน และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้จัดนิทรรศการร่วม สืบสาน แนวพระราชดำริ ในด้านการศึกษา ทดลองวิจัยต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อ รักษา ผลงานศึกษาทดลองวิจัยไว้ในรูปแบบ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” เพื่อเป็นต้นแบบให้พี่น้องประชาชน และผู้สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ และต่อยอด โดยการนำผลสำเร็จต่างๆ ของศูนย์ฯ ไปขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่ของพี่น้องประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน



ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ต.กะลวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทร. 073-631033,38 โทรสาร 073-631034
Email : cpt_1@ldd.go.th / www.pikunthong.com

๓. ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ ชมภาพยนตร์สารคดีสั้นเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านแหล่งน้ำ ด้านพืช ด้านป่าไม้ และด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่สร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยมาอย่างยาวนาน และพระองค์ได้ทรงต่อยอดโครงการต่างๆ นี้ เพื่อประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ต่อไป และได้มีการจัดให้เยาวชนและนักเรียนที่มาชมงานได้ฝึกการวาดภาพ และระบายสีเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ซึ่งได้จัดแสดง ณ ห้องประชุม ๒

๔. พิพิธภัณฑสถาน ชมนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องดิน ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพ ด้านดิน อาทิ โทรสารเรื่องดินในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง ๖ ศูนย์ฯ ดินที่มีปัญหาในการทำเกษตรกรรม โดยเฉพาะดินเปรี้ยวจัด ดินอินทรีย์ และดินที่เหมาะสมแก่การปลูกพืชเศรษฐกิจ พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน ลักษณะชุดดินในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งแบบจำลองพื้นที่การเกิดพรุ และหน้าตัดดินชุดต่างๆ

๕. ชม “พิพิธภัณฑสถานชาติที่มีชีวิต” จำนวน ๑๒ จุด ได้แก่ จุดที่ ๑. “สืบสาน พัฒนา อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น” จุดที่ ๒. “เกษตรประณีต เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน ตามแนวเกษตรอย่างพอเพียง” จุดที่ ๓. “ป่าพรุ – ป่าเสม็ดจำลอง ผลิตภัณฑ์ไม้เสม็ดขาว” จุดที่ ๔. “แนะนำความรู้ มุ่งสู่เกษตรกร” จุดที่ ๕. “ปศุสัตว์สืบสาน วิถีพอเพียงตามพระราชดำริ” จุดที่ ๖. “เรียนรู้ร่วมใจ ด้านภัยสุขภาพ” จุดที่ ๗. “สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา” จุดที่ ๘. “ไปโอดีเซลและกลีเซอริน” จุดที่ ๙. “พืชสวนครัวประดับ” จุดที่ ๑๐. “มีอยู่ มีกิน เพราะปลานิลของพ่อ” จุดที่ ๑๑. “ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ” และจุดที่ ๑๒. “สวน ๗๒ พรรษา”

๖. การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้จัดให้เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านต่างๆ ในพื้นที่ขยายผลการพัฒนา ประกอบด้วย พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ศูนย์สาขา พื้นที่ที่มีพระราชดำริให้ดำเนินการ และโครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ของจังหวัดนราธิวาส นำผลผลิตทางการเกษตรจำพวกพืชผัก ผลไม้ และสินค้าแปรรูปนานาชนิด มาร่วมจำหน่ายตลอดงาน รวมไปถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP มาจัดจำหน่ายเป็นของฝากที่ระลึกให้กับทุกท่าน

๗. นวดแผนไทย โดยโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ให้บริการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ บริเวณหลังห้องประชุม ๒

๘. เวทีกิจกรรม จัดให้มีกิจกรรมบันเทิงเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมงานได้พักผ่อนหย่อนใจ ได้รู้สึกผ่อนคลาย พักผ่อนซึ่งแฝงด้วยความรู้ โดยมีการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ร่วมสนุกกับการเล่นเกมตอบคำถาม ประจำวัน

๙. การประกวดเกษตรกรต้นแบบจากการขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยงานส่งเสริมและขยายผล ได้จัดทำโครงการประกวดเกษตรกรต้นแบบจากการขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เกษตรกรต้นแบบที่มีผลงานดีเด่นในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน สร้างความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร และสามารถพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นเครือข่ายแหล่งความรู้แก่ผู้ที่สนใจ สามารถกระจายองค์ความรู้ให้ราษฎรเข้าถึงง่ายมากขึ้น ทั้งนี้ได้เปิดรับสมัครเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลการพัฒนาของศูนย์ฯ ประกอบด้วย พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ พื้นที่ศูนย์สาขา และพื้นที่ที่มีพระราชดำริให้ดำเนินการ ซึ่งมีเกษตรกรสมัครเข้าประกวด จำนวน ๒๗ ราย

๑๐. การประกวดผลผลิตทางการเกษตร จัดให้มีการประกวดผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรจากพื้นที่ขยายผลการพัฒนาของศูนย์ฯ โดยกำหนดผลผลิตในการประกวด ๓ ชนิด ได้แก่ ถั่วฝักยาว แตงกวา และข้าวโพดหวาน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ขอเชิญชวนทุกท่านที่เยี่ยมชมงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ได้ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตำบลกะลวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ ๐๗๓-๖๓๑๐๓๓ / ๐๗๓-๖๓๑๐๓๔ โทรสาร ๐ ๗๓๖๓ ๑๐๓๔

.....สมพิศ สุวรรณ รายงาน